



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

PHU TAI JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Add: 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

Website: www.phutai.com.vn

Email: phutai@phutai.com.vn

Điện thoại: 0256.3847668

Fax: 0256.3847556

Phone: +84 256.3847668

Fax: +84 256.3847556

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài

Liên quan đến một số thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc Noble House Home Furniture LLC (Noble House) đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 Luật Phá sản đến Tòa án Hoa Kỳ ở quận Houston Texas.

Công ty cổ phần Phú Tài (PTB) cập nhật đến Quý cổ công và các nhà đầu tư đối với thông tin này như sau:

Tại thị trường xuất khẩu Mỹ, PTB đang có nhiều khách hàng là các doanh nghiệp uy tín và truyền thống. Trong đó, Noble House chiếm tỷ lệ nhỏ (< 5%) trong tổng doanh thu xuất khẩu tại thị trường này. Các khách hàng của PTB tại Mỹ là các khách hàng uy tín nhiều năm, luôn trả nợ đúng hạn và chưa có bất cứ khoản nợ quá hạn từ trước đến nay.

So với thời điểm 30/06/2023, số dư đến thời điểm hiện tại phải thu với Noble House còn lại thấp hơn nhiều so với các thông tin đã đăng tải do từ 30/06/2023 Noble House vẫn tiếp tục thực hiện thanh toán theo cam kết với PTB.

Sự kiện Noble House tuyên bố bảo hộ phá sản theo Chương 11 không ảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PTB, việc bảo hộ phá sản như trên nhằm phục vụ cho tiến trình tái cơ cấu công ty Noble Houes trong thời gian tới. Hiện tại Noble House vẫn đang liên hệ đặt hàng với PTB nhằm duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên và thực hiện thanh toán theo quyết định của Tòa án. Tình hình xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Mỹ đang phục hồi với tốc độ nhanh, các đơn hàng của các khách hàng PTB xuất khẩu sang thị trường này vẫn duy trì ổn định và có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

Công ty chính thức thông tin đến Quý cổ đông các nội dung trên để đính chính cho các thông tin không chính xác đã đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng từ các nguồn khác (không phải do PTB công bố) để Quý cổ đông được rõ.

Công ty sẽ cập nhật các thông tin chi tiết hơn đến Quý cổ đông khi có các thông tin chính thức được xác nhận.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHAN QUỐC HOÀI